



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
1 มีนาคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

## 1.วิจารณ์นโยบายกัญชา

**สื่อแนะนำเสนอ** : เว็บไซต์(ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, เดลินิวส์, thebangkokinsight, thestandard, thereporter voivetv.,ch7 ,ch3, topnews ,workpointtoday, newtv., Chiangmai-Mail)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สร. ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึงกรณีนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ จะไปเผาไร่กัญชาและจะตัดต้นกัญชาหน้า สร. เพื่อคัดค้านเรื่องกัญชาของพรรคภูมิใจไทย ว่า บอกไปแล้วไม่ให้ราคา ก็จะไม่พูดอีก ทำงานดีกว่าเวลาที่เหลือ 3-4 เดือนจะได้ทำงานและอย่างที่บอกมาตลอดว่ามีการเมืองอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้และรู้ดีด้วยว่าเป็นใคร ส่วนกรณีที่มีเจ้าหน้าที่สร.ไปร้านขายกัญชาของโรงแรมนายชูวิทย์ นั้น ไม่ได้กลั่นแกล้ง และไม่ใช้คำสั่งของตนตรงไหนทำผิดกฎหมายก็มีเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการตามปกติ ส่วนจะชี้แจงหรือไม่เป็นเรื่องของ ปลัด สร.

**สื่อแนะนำเสนอ** : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์(มติชน,ข่าวสด,ผู้จัดการ,คมชัดลึก,กรมประชาสัมพันธ์,สำนักข่าวไทย, news1live, sondhitalk,pattayamail,ch3,thailandplus,hfocus,pptvhd36,workpointtoday,newtv.thebangkokinsight)


-นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ให้สัมภาษณ์ถึง กรณีที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายช่อดอกกัญชาภายในโรงแรม เดอะ เดวิส บางกอก ซึ่งมี นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมือง เป็นเจ้าของ และระบุว่าถูกกลั่นแกล้ง ว่า ขอชี้แจง 2 ประเด็น คือ 1.อยากขอความเป็นธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมการแพทย์แผนไทยฯ ที่เป็นข้าราชการและปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจของกฎหมายที่มีอยู่ และ 2.การตรวจสอบนี้เป็นไปตามแผนที่กรมการแพทย์แผนไทยฯ วางไว้อยู่แล้วเป็นรายเดือน เพียงแต่ไม่ได้แจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ กรมการแพทย์แผนไทยฯ มีตารางลงพื้นที่ชัดเจน โดยวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 จะลงพื้นที่เขตบางแค แต่เนื่องจากช่วง 4-5 วันทีก่อนหน้า ร้านดังกล่าวมีประชาชนส่งข้อมูลมาที่กรมการแพทย์แผนไทยฯ แจ้งเบาะแสว่า มีการโฆษณาขายช่อดอกกัญชาในร้าน เจ้าหน้าที่ของกรมการแพทย์แผนไทยฯ จึงส่งทีมลงไปตรวจสอบ ซึ่งโดยปกติจะไปพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่ด้วยความผิดฐานโฆษณา เป็นความผิดที่กรมการแพทย์แผนไทยฯ สามารถดำเนินการได้เอง คือการพักใช้ใบอนุญาต เราจึงไม่ได้เชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจไปร่วมปฏิบัติงานด้วย อย่างไรก็ตาม การลงพื้นที่ตรวจสอบร้านกัญชาดังกล่าว ไม่ได้พบว่ามีความผิดแต่อย่างใด เพราะมีใบอนุญาตจำหน่าย และไม่มีการโฆษณา ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังจะสื่อสารกับร้านว่า ให้ส่งข้อมูลการขายรายงานไปที่กรมการแพทย์แผนไทยฯ ด้วย แต่จังหวะนั้น นายชูวิทย์เข้ามาก่อน และเห็นเป็นภาพดังกล่าวดังนั้น เรื่องนี้ไม่ได้เป็นการทำตามคำสั่งของใคร ถ้าจะสั่งก็เป็นผมที่สั่ง เพราะทำตามหน้าที่ตามอำนาจของกฎหมายที่มี เพราะร่างพ.ร.บ. กัญชา กัญชง พ.ศ. ออกมาบังคับใช้ไม่ทันในสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ ส่วนข้อเสนอของนายชูวิทย์ ที่ให้ควบคุมปริมาณการขายช่อดอก ก็น่าสนใจ รับฟังเพื่อดูว่าในอนาคตจะปรับใช้อย่างไรได้บ้าง แต่ขณะนี้ยังไม่มีการปรับปรุงประกาศสมุนไพรควบคุม เพราะต้องเก็บข้อมูลจากการใช้ประกาศฉบับล่าสุดนี้ก่อน และเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่เกิดความสับสน

**สื่อแนะนำเสนอ** : นสพ.(ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ ข่าวสด สยามรัฐ ไทยรัฐ คมชัดลึก แนวหน้า โพสต์ทูเดย์ ฐานเศรษฐกิจ สำนักข่าวไทย เนชั่นออนไลน์ สปริงนิวส์ ch3 ch7 innnews topnews thereporter pptvhd36 thebetter thestandard workpointtoday amarintv.mono29 news1live sondhitalk )

-นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ การต่อต้านกัญชาเพื่อให้ห่างไกลจากเยาวชน โดยนายชูวิทย์ ได้นำกลุ่มเยาวชน 5 คน ที่ต้องการเรียกร้องให้ควบคุมกัญชาในกลุ่มเยาวชน อีกทั้งนายชูวิทย์ ยังได้เปิดคลิปวิดีโอที่นายอนุทิน ได้พูดขณะที่หาเสียงว่า “นำมาพิสูบนั่นเองได้” จึงทำให้เยาวชนหลายคนเข้าถึงกัญชาได้ง่าย อีกทั้งทางพรรคภูมิใจไทยยังเคยออกมาบอกว่า การประกาศกฎหมายนั้นครบคลุมอยู่แล้ว แต่พอมีปัญหาขึ้นมา ก็ไปโทษสภาว่าไม่ผ่านกฎหมายลูกให้ ขณะที่เยาวชนและผู้ปกครองที่มาร่วมต่อต้าน บอกว่า ตั้งใจมา ไม่ได้ถูกจ้างมา แต่ต้องการมาแสดงจุดยืนต่อต้านกัญชาเสรี รวมถึง เด็กๆได้อ่านแถลงการณ์ ทั้งนี้อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคุมการโฆษณา การผลิตภัณฑ์ และติดตามผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง จากนั้น เยาวชนและนายชูวิทย์ ได้ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ คือการตัดต้นกัญชา และร่วมกันชูมือขอต่อต้านการออกกัญชาเสรี และให้ออกกฎหมายให้ชัดเจนเพื่อป้องกันและเยาวชน

**สื่อแนะนำเสนอ** : เว็บไซต์(ผู้จัดการ news1live)

- นายประสิทธิ์ชัย หนูนวน แกนนำเครือข่ายประชาชนเพื่อการมีกฎหมายควบคุมกัญชาในประเทศไทย โพสต์เฟซบุ๊ก กรณี นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ โจมตีนโยบายปลดล็อกกัญชาในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1. ทำไทยเป็นศูนย์กลางยาเสพติดของโลก : กัญชาไม่ใช่ยาเสพติด กัญชาคือพืชพื้นเมือง คือดอกไม้ที่เป็นยา มันไม่มีลักษณะเสพยาจนติดแล้วเลิกไม่ได้ ฉะนั้น ถ้าจะตัดสินว่า กัญชาเป็นยาเสพติดแยกแยะกัญชาให้ออกก่อนว่า อันไหนกัญชาสังเคราะห์ กัญชาอัดแท่ง กัญชาธรรมชาติ เพราะกัญชาที่อัด

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แห่งหรือกัญชาสังเคราะห์ มันอันตรายเพราะมีสารเคมี 2. บุหรี่ไฟฟ้ากับกัญชาอะไรน่าจะดีกว่ากัน : มีผลงานวิจัยระบุอย่างชัดเจนว่า กัญชาที่มีฤทธิ์เสพติดน้อยกว่ากาแฟ ลองเอางานวิจัยคนสูบบุหรี่มาดูว่า พวกเขาเจอโรคอะไรบ้าง แล้วมาดูคนสูบกัญชาว่าเจอโรคอะไรบ้าง 3. ปลุกกัญชาในบ้านไม่มีใครเอาไว้อักรักษาโรค : กัญชาที่ดีสำหรับใช้ในการรักษาคือกัญชาที่ปลูกเอง ปรุงเอง ปลอดภัยที่สุด แล้วยังมาบอกว่า คนที่ปลุกกัญชานั้นส่วนใหญ่ใช้พี่และขายให้เด็ก ข้อสรุปนี้มันง่าย อะอะอะอะไรก็เอาเด็กเป็นตัวประกัน เพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริงของกัญชา ควรจัดการกับปัญหาที่สำคัญคือยาบ้า 4. คนซื้อจะมีถึง 10 เปอร์เซ็นต์ใหม่ที่เอาไปใช้ทางการแพทย์ : คนที่ภาคใต้ใช้กัญชารักษาทัวเองมานาน คนในชนบทยอมใกล้ขีดธรรมชาติ อาหารและยาเป็นสิ่งเดียวกัน เขาทำยารักษากันมาเป็น 100 ปี</p> <p>ถ้าวันนี้สภาผู้แทนไม่เล่นการเมือง แล้วผ่าน พ.ร.บ.กัญชา ประเทศนี้จะมีกฎหมายควบคุม ชูวิทย์ ไม่ใช่คนสุดท้ายที่จะออกมาเล่นกัญชา อย่าลืมว่า บริษัทยาแผนปัจจุบันในประเทศไทย มีมูลค่าต่อปีหลายแสนล้านบาท เมื่อประชาชนเข้าถึงกัญชา รายได้ของบริษัทยาจะลดลง เรื่องนี้ปรากฏผลชัดเจนจากงานวิจัยในรัฐที่เปิดให้ประชาชนเข้าถึงกัญชาในสหรัฐอเมริกา และเพื่อรักษามูลค่าทางการตลาด บริษัทยาจะทุ่มสุดตัว ยังไม่นับเรื่องการเมืองที่หลายพรรค ชุมนุมโจมตีกัญชาเพื่อให้ส่งผลถึงพรรคภูมิใจไทย กำลังรอว่าใครจะเป็นรายต่อไป</p> <p><b>2.กฎหมายควบคุมกัญชา</b>  <b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์(ผู้จัดการ )</p> <p>- นายวิรัช พันธุมะผล ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ระบุถึงเรื่อง ความรู้เรื่องกัญชา ว่า ประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 29 ไม่ได้บัญญัติกัญชาเป็นยาเสพติด เพราะฉะนั้น กัญชาจึงไม่เป็นยาเสพติด โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. มีความห่วงใยการใช้กัญชาที่อาจเกิดความไม่ปลอดภัย จึงได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ให้สารสกัดจากทุกส่วนของกัญชง กัญชา ดังต่อไปนี้ 1. สารสกัดที่มี THC เกิน 0.2 โดยน้ำหนักหนัก เป็นยาเสพติดประเภท 5 2. สารสกัดจากเมล็ดกัญชา หรือกัญชง ที่ได้จากการปลูกภายในประเทศ เป็นยาเสพติดประเภท 5 3. รมว.สธ. ได้มีประกาศสธ. ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 มีผลให้ 1. กัญชาหรือสารสกัดกัญชา เป็นสมุนไพร 2. ผู้ใดประสงค์ ศึกษา วิจัย ส่งออก จำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า จะกระทำได้อต่อเมื่อได้รับอนุญาต และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข และยังได้เสนอ ร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง พ.ศ. ... ซึ่งมีรายละเอียด ขั้นตอน และเงื่อนไข ในการใช้กัญชา กัญชง แม้สภาผู้แทนชุดนี้ได้หมดวาระก่อนกฎหมายดังกล่าวพิจารณาเสร็จ ก็เสนอ ร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง ในสมัยหน้าต่อ เพื่อให้กัญชา กัญชง มีเพื่อใช้ในครัวเรือน เพื่อการแพทย์ อุตสาหกรรม การพาณิชย์ ไม่ได้เพื่อการสันตนาการ</p> <p><b>3.กัญชาทางการแพทย์</b>  <b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์(ผู้จัดการ sondhitalk )</p> <p>-มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับบริษัท นารีฟาร์มกรุ๊ป จำกัด จัดการแถลงข่าวความสำเร็จผลงานวิจัย เรื่อง “การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ด้านการอักเสบและต้านมะเร็งในหลอดทดลองของสมุนไพรไทยสูตรผสม” ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Quartile Score, Q1) และเปิดรับอาสาสมัครในโครงการวิจัย "การศึกษาผู้ที่มีภาวะลองโควิตด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เคลียร์-บิลอง พลัส ผสมใบกัญชา" ในวันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสุริยเทพ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต สอบถามรายละเอียดการรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต โทรศัพท์ 02-791-6000 ต่อ 4919, 5032, 1490</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</b></p> <p><b>1. เข้าสู่ภาวะโรคประจำฤดูกาล</b>  <b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยโพสต์)</p> <p>- นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ว่า สถานการณ์เป็นไปตามคาด คือกลางเดือนกุมภาพันธ์โรคจะเข้าสู่ภาวะสงบ ตามฤดูกาลของโรคทางเดินหายใจทั่วไปที่เกิดจากไวรัส ตั้งแต่ปีที่แล้ว มาจนถึงปัจจุบันน่าจะมิตัดเชื้อไปแล้วถึง 80% รวมกับฉีดวัคซีนจึงมีภูมิต้านทานที่สมบูรณ์แบบมากกว่า วัคซีนอย่างเดียว นักท่องเที่ยวเข้ามาตั้งแต่ต้นปี ก็ไม่ทำให้โรคระบาดเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเริ่มพบจำนวนมากขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ภาพรวมของภูมิต้านทานเริ่มลดลง และเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ในเดือนมิถุนายน จะมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะนักเรียน แต่ความรุนแรงของโรคมีย่นแวมโน้มที่จะลดลงโดยตลอด และทุกอย่างจะอยู่ในภาวะสมดุล</p> <p><b>2. สายพันธุ์ XBB.1.5</b>  <b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์)</p> <p>- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ว่า องค์การอนามัยโลกรายงานประเมินความเสี่ยงของโอไมครอนสายพันธุ์ย่อย XBB.1.5 จนถึงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ก.พ. มีรายงานพบแล้ว 74 ประเทศทั่วโลก เป็นสายพันธุ์ที่มีสมรรถนะในการจับไวรัสที่ผิวเซลล์ได้แน่นมากขึ้น ส่งผลให้มีการระบาดที่ขยายตัวได้รวดเร็วกว่าเดิม และพบมีความต่อเนื่องภูมิคุ้มกันพอ ๆ กับ XBB.1 ซึ่งถือว่าสายพันธุ์นี้เป็นหนึ่งในไวรัสที่ต่อต้านภูมิคุ้มกันที่สุดในบรรดาทุกสายพันธุ์ย่อยของโอไมครอน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ทำให้แอนติบอดีจากวัคซีนรุ่นเก่าไม่สามารถจัดการไวรัสได้ แต่ข้อมูลปัจจุบันชี้ให้เห็นว่า การกระตุ้นด้วยวัคซีนรุ่นใหม่ คือ Bivalent vaccine ที่จะให้มีแอนติบอดีที่สูงกว่าวัคซีนรุ่นดั้งเดิมได้ ทั้งนี้ คาดว่า XBB.1.5 จะยังคงทำให้เกิดการขยายตัวของ การระบาดมากขึ้น ดังนั้น จึงควรดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีสติ ไม่ติดเชื่อหรือไม่ติดซ้ำ ย่อมดีที่สุด</p>	
<p><b>ปัญหาการถ่ายโอน รพ.สต.</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เพจ มานพ กฤษเอ็กิง  - โปสเตอร์ภาพหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร. 0401.2/2856 จาก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ถึง รพ.สต.ศรีวิชัย เรื่อง ปัญหาในการถ่ายโอนภารกิจ รุ่นปีงบประมาณ 67 ว่า เนื่องจากเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จึงส่งเรื่องดังกล่าวให้ สป.น.ดำเนินการ</p>	
<p><b>บัตรทอง</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.แนวหน้า คอลัมน์คุณแทนกอสพิช  - ภก.ปรีชา พันธุ์ติเวช ผศ.สภาเภสัชกรรมชวนผู้มีสิทธิบัตรทองไปรับบริการคัดกรองประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรค 6 รายการที่ร้านยาได้ฟรีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ไม่ต้องรอให้ป่วย ถีบบัตรประชาชนมาใบเดียว มองหาร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์ “ร้านยาของฉันทน์ ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ”  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ สก๊อบปหน้า 1  - ปัญหาของผู้ใช้บัตรทองที่มีมาตลอดคือถูกโรงพยาบาลเรียกเก็บเงิน มีข้อมูลผู้ร้องเรียนถึง 38.58% ในปี 2565 เมื่อเรื่องเข้าสู่ กกก.ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขของ สปสช.แล้ว ก็มีมติให้ รพ.คืนเงินพร้อมดอกเบี้ยอีก 15% ของวงเงิน โดย นางสาว อ่องสมหวัง เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค ผูกย้ำไปถึงหน่วยบริการว่ากรณีเดียวที่จะเรียกเก็บเงินได้คือคนไข้ไปทำเสริมสวย อยากเห็น สธ.-อว. มีข้อสั่งการไป รพ.เพื่อให้ไม่เรียกเก็บเงิน สุดท้ายร้องเรียนก็ต้องคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยอยู่ดี ทั้งนี้ กกก.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ออกแผนปฏิบัติการราชการประจำปี 2566-2571 ว่า กรณีมีการเรียกเก็บหรือปัญหาการเรียกเก็บค่าบริการมากกว่า 30 บาท ขอให้ติดต่อมายัง สปสช. ก่อน เมื่อไม่ให้เกิดการเรียกเก็บเงินซ้ำซ้อน</p>	
<p><b>ผลการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (Radio-สวท., สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, มติชน, Chiangmai-mail, Pattayamail, prd, opt-news, Thailandplus, ThaiGov)  - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. จากข้อสั่งการของนายฯ ตามโครงการศึกษาดูงานติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนด้านสุขภาพ สธ. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ พม. มท. ศธ. ดศ. รง. อว. จัดทีมบูรณาการให้ความช่วยเหลือและดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้และบริการภาครัฐ นอกจากนี้ ยังได้เดินทางพัฒนา 12 จังหวัดต้นแบบ “ครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี” เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาวะระดับบุคคลและครอบครัวทุกกลุ่มวัย</p>	
<p><b>ปรับปรุง พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, ผู้จัดการ, ), เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ผู้จัดการ, โลกวันนี้, คมชัดลึก, สยามรัฐ, เดลินิวส์ , ฐานเศรษฐกิจ ,news1live, newtv, Thailandplus, hfocus, nation ที่วีช่อง NBT, lokwannee, ThaiGov)  - นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัด สธ. พร้อมนพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และ นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักงาน คกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นผู้แทนรับหนังสือขอบคุณ รองนายฯและรพ.สธ. และ สธ. ในการบังคับใช้ พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากตัวแทนเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง และภาคีเครือข่ายป้องกันและลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมกล่าวขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือกับ สธ.รณรงค์สร้างความเข้าใจแก่ปชช. โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นเยาวชน ทำให้กว่า 15 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2551-2564 ประเทศไทยสามารถลดจำนวนนักดื่มลงได้ถึง 2.3 ล้านคน และยังมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 32 คือ ห้ามใช้ตราสัญลักษณ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการโฆษณาสินค้าอื่นๆ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขปรับปรุง</p>	
<p><b>กรมอนามัยแนะนำให้ฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดนก แต่ไม่ควรประมาท</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, Radio-สวท., ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผจก., มติชน, สยามรัฐ, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, nation, springnews, thaipbs, mcot, pptvhd36, workpointtoday, thebangkokinsight, Thaiquote, Chiangmai-mail, Pattayamail, prd)  - นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากกรณีพบเด็กหญิงชาวกัมพูชา เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดนก H5N1 ที่ประเทศกัมพูชา กรมอนามัย แนะนำประชาชนและผู้ประกอบการ อย่าพึ่งตระหนกแต่ไม่ควรประมาท หากพบสัตว์ปีก เช่น นก ไก่ เป็ด ตายจำนวนมาก หรือตายผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ อาสาปศุสัตว์ อสม. และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที พร้อมหลีกเลี่ยงสัมผัสสัตว์ปีกที่มีอาการป่วย หรือตาย และห้ามนำซากสัตว์ปีกที่ป่วยตายมารับประทานหรือให้สัตว์อื่นกินเด็ดขาด พร้อมย้ำให้เลือกเนื้อไก่และเป็ดสดจากแหล่งที่มีการรับรองมาตรฐาน และปรุงให้สุกอย่างทั่วถึงด้วย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อุณหภูมิตั้งแต่ 70 องศา ขึ้นไป เพื่อลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรค</p>	
<p><b>เยียวาสภาพจิตใจแม่เด็ก 8 เดือน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ch7)  - พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรณีที่แม่วัยรุ่นอายุ 17 ปี นำลูกไปทิ้งในแม่น้ำ จากข้อมูลเยาวชนรายนี้มีการเลี้ยงดูในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม มีปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ส่งผลให้เกิดลักษณะพฤติกรรมอาจจะก่อให้เกิดวูอาชญากร คือ การกระทำความผิดโดยไม่มีสติ คิดตรึกตรอง สิ่งที่สังคมควรตระหนักไม่ใช่การตำหนิผู้ที่กระทำความผิด แต่ควรเรียนรู้และเข้าใจเหตุการณ์ว่าที่เกี่ยวข้อต้องประเมินเพื่อหาวิธีการเยียวาสภาพจิตใจของเยาวชนรายนี้ เพื่อไม่ให้กลับไปเป็นเหยื่อในการก่อเหตุความรุนแรงซ้ำอีก ทั้งนี้ ในการประเมินต้องมีการติดตามพฤติกรรมเป็นระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ไม่สามารถที่จะใช้การวินิจฉัยเพียงช่วงเวลาเดียว ซึ่งความผิดปกติทางด้านพฤติกรรมหรือการต่อต้านสังคมไม่สามารถนำเหตุผลเหล่านี้ไปตอรองเพื่อลดความผิดในทางกฎหมายได้</p>	
<p><b>กลุ่มอาการเคลื่อนไหวผิดปกติโคเรีย</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (สยามรัฐ)  - นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ เตือนการเคลื่อนไหวผิดปกติคล้ายกับการพ้อนรำ มีการเคลื่อนไหวเร็วต่อเนื่อง ไม่เป็นจังหวะ ที่บริเวณ นิ้ว มือ เท้า และส่วนแขนหรือขา คือกลุ่มอาการเคลื่อนไหวผิดปกติโคเรีย(Chorea) แนะนำควรรีบปรึกษาแพทย์</p>	
<p><b>หูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, plewseengern, hfocus, ch7, thebangkokinsight, thejournalistclub)  - นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ แนะนำประชาชนให้ความสำคัญเรื่องโรคทางช่องหูที่เกิดจากการอักเสบเพียงเล็กน้อย เช่น โรคหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน ซึ่งสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียมักพบร่วมกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจนำมาก่อนและบางรายอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนเมื่อเชื้อลุกลามและเป็นอันตรายกว่าที่คิด ถ้าไม่ได้รับการรักษา</p>	
<p><b>ระวังอาหารเป็นพิษ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, thailandplus)  - กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่ามีโอกาสพบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษเพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนชื้น อาจทำให้เชื้อแบคทีเรียก่อโรคเจริญเติบโตได้ดี เมื่อรับประทานอาหารที่มีเชื้อดังกล่าวเข้าไป อาจป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษได้ ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่รูป รส กลิ่น สี ผิดปกติ</p>	
<p><b>ออกกำลังกายต้านโรค</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (acnews, thailandplus)  - นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. ชวนประชาชนมอบความรักให้ครอบครัว เพื่อน คนรัก ออกกำลังกายที่ชอบ ส่งผลให้จิตใจแจ่มใส อารมณ์ดี และสุขภาพที่ดี แนะนำปฏิบัติสุขภาพบัญญัติ รักใคร่ให้ชวนออกกำลังกายต้านโรค ส่งเสริมสุขภาพกายใจแข็งแรงร่วมกับการตรวจสุขภาพประจำปีด้วย</p>	
<p><b>อบรมกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thailandplus)  - นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการอย. เผย อย. ไทย และ สปบ. ลาว จัดอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ซึ่งมีคณะผู้แทนและเจ้าหน้าที่จากกรมอาหารและยา แขนงตรวจสอบอาหารและยา ศูนย์วิจัยอาหารและยา หน่วยอาหารและยาจังหวัด และโรงงานผลิตยาเลข 3 สปบ. ลาว เข้าร่วมอบรม</p>	
<p><b>อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thailandplus)  - นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการบูรณาการขับเคลื่อนเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและแจ้งเตือนภัย เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” โดยพัฒนาศักยภาพ “อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน” เพื่อคัดกรองผลิตภัณฑ์ ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น และเฝ้าระวังโรค แจ้งเตือนภัยสุขภาพในชุมชน</p>	
<p><b>บุหรี่ปริมาณเสื่อมสภาพทางเพศ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, เดลินิวส์, hfocus, thailandplus) นสพ. (ไทยรัฐ)  - นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์ สูตินรีแพทย์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร และโฆษก รพช.สธ. เตือนคนอยากมีลูกหยุดสูบบุหรี่ เหตุเสี่ยงเสื่อมสภาพทางเพศ ทั้งคุณภาพอสุจิและไข่ โดยแม่ใช้บุหรี่ปริมาณสูงทำลูกคลอดก่อนกำหนดสูงกว่าปกติ 7 เท่า อันตรายเทียบโคเคน ซ้ำเจอเสพยาบ้า-ไอซ์ ระหว่างท้องลูก อ่างคลอดง่าย แพทย์ย่ำ ถึงตายได้ เผยปัญหาการมีบุตรยากพบราว 10% ของคู่สมรส ส่วนใหญ่เป็นสาเหตุกายภาพ โดย 50% มาจากผู้หญิง อีก 50% มาจากผู้ชาย ล่าสุดคณะกรรมการวิชาการ ในบอร์ดอนามัยการเจริญพันธุ์เตรียมพิจารณารายละเอียดรักษาผู้มีบุตรยาก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>บุหรีไฟฟ้า</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ทวิตเตอร์</p> <p>- ผู้ใช้ทวิตเตอร์ @MrSuwichai ตอบทวิต สธ. โพสต์ key message ของ รมว.สธ. “สธ.ยืนยันไม่สนับสนุนการนำเข้าจำหน่าย บุหรีไฟฟ้า พร้อมร่วมมือกับภาคีเครือข่าย สร้างสังคมไทยให้ปลอดภัยหรืออย่างยั่งยืน” ว่า เห็นด้วยหากปลอดภัยเพียงแต่เมื่อปลอดภัย คนที่เคยสุขจะไปสุขอย่างอื่น กิจกรรมค้าทางเลือกจะเฟื่องฟู อาจเป็นการเอื้อประโยชน์ทับซ้อน</p>	
<p><b>ยกย่องผลงาน อสม.และ อสส.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, ไทยโพสต์, แนวหน้า, เดลินิวส์, bhumjaithai)</p> <p>- น.ส.เรวดี รัตมีหัต สมัชชาภคภูมิใจไทย กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 เราจะเห็นว่า อสม.เป็นด่านแรกของพี่น้องประชาชนเป็นที่ยอมรับของ WHO ทำให้ชื่อเสียง อสม.โด่งดังไปทั่วโลก เป็นเหตุผลที่วานายอนุนทิน ชาญวีรกุล รองนายกฯ และ รมว.สธ. มองเห็นความสำคัญของอสม. จำนวน 1 ล้าน 5 หมื่นคนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นด่านแรกของสธ. ที่ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์ จึงเสนอว่าต้องเพิ่มค่าป่วยการให้พี่น้อง อสม.และ อสส.อีก 1,000 บาท เป็น 2,000 บาท</p>	
<p><b>Roadmap สปสช.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชชาวี เลขาธิการสปสช. เผย แนวทางการดำเนินงานในปี 2566 ซึ่งมีแผนจะเร่งรัดการจัดหาหน่วยบริการ การเพิ่มผู้ให้บริการรายใหม่ รวมถึงนวัตกรรมบริการรูปแบบใหม่ ๆ รองรับบริการให้บริการอย่างเพียงพอ เพื่อเพิ่มทางเลือก เพิ่มความสะดวกให้ประชาชน ลดเวลารอคอยการเข้ารับบริการ ได้รับการรักษาตามเวลาที่เหมาะสม และลดรายจ่ายทางอ้อมของประชาชน รวมถึงทำ MOU กับ สำนักงาน คกก.นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก คาดว่า EEC จะมีการโรดโชว์เพื่อดึงนักลงทุนต่างประเทศที่สนใจเข้ามาลงทุน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เป็น new technology หรือ biotechnology สร้างความได้เปรียบเมดิคอลฮับ</p>	